

Số: /KH-UBND

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2025

KẾ HOẠCH Công tác đối ngoại của tỉnh Đồng Nai năm 2025

Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 23/3/2020 của Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Công văn số 8534-CV/TU ngày 29/11/2024 của Tỉnh ủy Đồng Nai về ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương phê duyệt Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2025; Công văn số 354/BNG-CNV-m ngày 07/02/2025 của Bộ Ngoại giao về việc Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2025 của các Bộ, ngành, địa phương; UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác đối ngoại năm 2025 của tỉnh Đồng Nai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục nghiêm túc triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả vì lợi ích quốc gia - dân tộc”, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021- 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025 và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Đồng Nai.

Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, địa phương mới trên các lĩnh vực đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân đạt hiệu quả thiết thực, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025.

Tạo tiền đề, cơ hội thúc đẩy ngoại giao kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp của tỉnh Đồng Nai mở rộng giao thương, kết nối hợp tác đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài.

2. Yêu cầu

Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động đối ngoại phải đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh phát triển mối quan hệ hợp tác cấp tỉnh và cấp sở, ngành, địa phương; gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Công tác thông tin đối ngoại

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về hoạt động đối ngoại; chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác đối ngoại; rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản về công tác đối ngoại của tỉnh theo chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước và các quy định mới liên quan đến quản lý nhà nước về công tác đối ngoại.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/01/2025 của UBND tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2025, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm tuyên truyền; đa dạng hóa các kênh thông tin, truyền thông của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách, những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh đến Nhân dân trong tỉnh và bạn bè quốc tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, đấu tranh chống lại những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương; tranh thủ tối đa việc thông tin, tuyên truyền đối ngoại và quảng bá về địa phương thông qua các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Đài Phát thanh và truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2. Công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh về đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối tác, địa phương nước ngoài của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023- 2028.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế giữa các cơ quan, địa phương của tỉnh với các đối tác nước ngoài; tăng cường hợp tác với tỉnh Champasak (Lào), tỉnh Kampong Thom (Campuchia), tỉnh Gyeongnam, tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc), tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), Pinar del Rio (Cuba)... Chủ động kết nối, tìm kiếm cơ hội thiết lập quan hệ với các đối tác mới trên cơ sở những điểm tương đồng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, hợp tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác quản lý trong việc ký kết thỏa thuận quốc tế cấp sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh tổ chức.

Chủ động tiếp xúc, tăng cường thiết lập quan hệ với cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các Hiệp hội doanh nghiệp, Phòng Thương mại các nước tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế... thông qua các hoạt động, sự kiện ngoại giao, tổ chức gặp gỡ, kết nối, chúc Tết các cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế nhằm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và vận động các chương trình, dự án có điều kiện ưu đãi cao để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị được phân công trong Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh về đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối tác, địa phương nước ngoài của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2028.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

3. Công tác ngoại giao kinh tế

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 16/5/2023 về hành động triển khai công tác Ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023- 2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại năm 2025 của tỉnh Đồng Nai; tích cực tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các cuộc triển lãm, hội chợ và giao thương với các nước: tổ chức Đoàn công tác của tỉnh xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ, Đoàn đi tổ chức các gian hàng chung của tỉnh Đồng Nai tại Trung Quốc, Đoàn đi nghiên cứu mô hình khu đô thị công nghiệp, thương mại Kota Deltamas (Delta Mas City) tại Indonesia, Đoàn đi trao đổi và làm việc với Cục Kinh tế và Thương mại Công nghiệp vùng Kansai (MEITI-KANSAI) về việc triển khai đào tạo 3S và tổ chức thi cấp chứng chỉ kỹ năng đặc định tại Nhật Bản,...; chú trọng triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại do các Bộ, ngành tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư vào tỉnh; tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp FDI; tiếp tục triển khai các hoạt động Bàn Nhật Bản; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương, tranh thủ các nguồn lực về vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý từ các đối tác nước ngoài; tăng cường xúc tiến thương mại nông sản, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, học tập kinh nghiệm về ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ động, tham gia tích cực các hoạt động giới thiệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh thông qua các sự kiện, hoạt động đối ngoại do Trung ương và các địa phương, đối tác trong nước cũng như nước ngoài tổ chức.

Tăng cường công tác phối hợp với Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và các Bộ, cơ quan liên quan để khai thác hiệu quả các kết quả nghiên cứu, dự báo chiến lược về tình hình thế giới, khu vực, nhất là về kinh tế, có khả năng tác động đến địa phương đề xuất phương án phục vụ hiệu quả các hoạt động ngoại giao kinh tế, kinh tế đối ngoại.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các KCN tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

4. Công tác ngoại giao văn hóa

Đẩy mạnh việc triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam, Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, trong đó chú trọng phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tổ chức các chương trình, sự kiện ngoại giao văn hóa nhằm tích cực thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến các đối tác nước ngoài.

Chủ động đề xuất các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với các đối tác, các địa phương có quan hệ hợp tác chính thức với tỉnh. Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên của tỉnh với các địa phương của Lào, Campuchia, các địa phương trong khu vực và quốc tế, cụ thể: tổ chức Tết cổ truyền cho sinh viên Lào – Campuchia đang học tập trên địa bàn tỉnh; Chương trình giao lưu giữa Thanh thiếu niên tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gyeongnam, tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc); Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nga, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ,...

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 11669/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền, quảng bá AESAN giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

5. Công tác lễ tân đối ngoại

Thực hiện đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh theo đúng nghi lễ ngoại giao tại Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Quy định hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều

của Quy định hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

6. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021- 2026; Văn bản số 2289-CV/TU ngày 14/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 03/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023- 2030”; Văn bản số 1763/UBND-THNC ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hoạt động họp mặt Xuân hữu nghị các sự kiện giao lưu Nhân dân hướng về quê hương nhằm huy động sự tham gia và ủng hộ của người Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối, mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài huy động các nguồn lực tham gia vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tiếp tục trao đổi, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia, Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak (Lào) phù hợp khả năng, điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

7. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

Phối hợp với Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thực hiện tốt công tác lãnh sự, công tác bảo hộ công dân theo quy định.

Thực hiện làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự trên địa bàn tỉnh theo quy định; xem xét và xử lý hồ sơ xin cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

8. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào

Triển khai thực hiện các đoàn ra cấp tỉnh, cấp sở, ngành đã được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm theo tinh thần Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị, Quy chế số 04-QC/TU ngày 23/3/2020 của Tỉnh ủy ban hành Quy chế thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 18/11/2023 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai.

Tổ chức đón tiếp các đoàn vào cấp tỉnh, cấp sở ngành đã được phê duyệt theo đúng quy định về lễ tân đối ngoại và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đoàn ra, đoàn vào đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của tỉnh về quản lý đoàn ra, đoàn vào, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo sau khi kết thúc hoạt động đối ngoại, quy định về đoàn ra, đoàn vào và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (*đính kèm Danh sách đoàn ra, đoàn vào cấp tỉnh và cấp sở ngành năm 2025 đã được phê duyệt*).

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị theo bảng tổng hợp đính kèm.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

9. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

Thực hiện tốt công tác quản lý việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho phép tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Ban Quản lý các KCN tỉnh,...

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

10. Công tác đối ngoại nhân dân

Thực hiện Chương trình 01/CTr-UBND ngày 09/01/2025 của UBND tỉnh về chương trình công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2025. Phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các Hội hữu nghị và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân tỉnh Đồng Nai với Nhân dân địa

phương các nước trong khu vực vì mục tiêu: Hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển.

Thực hiện quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo đúng quy định tại Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tham mưu tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2025; tăng cường các hoạt động vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tranh thủ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân tại các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

11. Công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức trong nước và nước ngoài; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và công tác chuyên môn liên quan tới hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Quyết định số 4121/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2025, trong đó, tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức đối ngoại và 01 lớp biên phiên dịch dành cho cán bộ, công chức tỉnh năm 2025.

Triển khai thực hiện Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án vận động tình nguyện viên người nước ngoài hỗ trợ dạy ngoại ngữ tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2024- 2028.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch được ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí vào dự toán ngân sách năm 2025 của các cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động tham mưu thực hiện tốt các lĩnh vực công tác đối ngoại của tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch và phương hướng thực hiện của năm sau, định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện (lồng ghép trong báo cáo đối ngoại theo định kỳ 6 tháng và năm) gửi về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp theo quy định.

3. Công an tỉnh

Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các hoạt động trao đổi, giao lưu giữa tỉnh với các đối tác nước ngoài và đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan đến công tác đối ngoại, Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND tỉnh cân đối kinh phí thực hiện Kế hoạch trên cơ sở chủ trương của cấp có thẩm quyền giao theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp lý hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh Đồng Nai năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Văn phòng UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Ngoại giao (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh;
- Tỉnh đoàn; Liên hiệp các TCHN tỉnh;
- Chánh, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NgV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Minh Dũng